

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๑.๓๖ ๒๖๗๗๖



กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๑/๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วย รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๑/๖๒ และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๑/๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรที่อาจประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันทั่วถึง รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศตามธรรมชาติ

กรมการปกครองพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๑/๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอกำชับให้จังหวัด อำเภอ บูรณาการประสานการปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและให้จังหวัด แจ้งอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำของอำเภอ ตลอดจนปัญหาการใช้ น้ำของภาคส่วนต่างๆ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ และน้ำเพื่อการเกษตร อย่างใกล้ชิด โดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานทางวิชาการ และหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในการประเมินสถานการณ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

๒. ประสานส่วนราชการ หน่วยทหาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดเตรียมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน องค์การสาธารณกุศลที่มีศักยภาพในการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือเครื่องใช้ ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้ง

๓. ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชน โดยผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งข่าวสารจากทางราชการแก่ประชาชนทราบ โดยใช้หอกระจายข่าว เสียงตามสาย ฯลฯ ในการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำ เช่น การจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำ การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างประหยัดถูกวิธีถูกสุขลักษณะ หรือเปิดเวทีเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน และอาจตั้งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อร่วมเป็นกรรมการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนแนะนำช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการและเครือข่าย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง

/๔. เตรียมพร้อม...

๔. เตรียมพร้อมกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนพร้อมอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น ณ ที่ตั้ง เพื่อให้
ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


อภัยศิริวงใจไทย
(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)

อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
ส่วนปฏิบัติการพิเศษ
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๐๐๒ ต่อ ๔๑๕